



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดให้มีการรับสมัครเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ (ผนวก ก.) แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร รวมถึงเอกสารและหลักฐานในการยื่นพร้อมใบสมัครของผู้สมัครดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นพร้อมรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติสำหรับการจ้างไม่ตรงตามประกาศฯ รับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่นั้น

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามลำดับหมายเลขของผู้สมัครฯ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม (ชั้น ๒) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ จะยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (ผนวก ข.) แนบท้ายประกาศฉบับนี้

๒. ระเบียบและขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรร

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนดังนี้

๒.๑ ให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร และบัตรประจำตัวประชาชนมารายงานตัว ณ สถานที่สอบในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

๒.๒ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปไม่มาหรือมาถึงสถานที่สอบภายหลังจากได้ดำเนินการสอบไปแล้วหรือมาแต่ไม่อยู่ในสถานที่สอบตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้กำหนด คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบ และจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ในครั้งนี้

๒.๓ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป รอการสอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่ที่จัดไว้ และให้อยู่ในความสงบขณะรอเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

๒.๔ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยืดคอกกลมและรองเท้าฟองน้ำ)

๒.๕ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคำแนะนำของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเคร่งครัด หากผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต จะไม่อนุญาตให้บุคคลผู้นั้นเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป หรือจะไม่พิจารณาให้คะแนนในสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี

๓. เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการจ้าง

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้และมีสิทธิ์ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ การทำสัญญาเพื่อส่งจ้างพนักงานจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ให้ทำเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี

๔. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนความรู้ในเรื่องของสมรรถนะตามลักษณะงานมากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ เว้นแต่จะมีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นาวาตรี



(เสวก จ้อยสองสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

